

# NEWSLETTER

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học phần 3 tại trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn tiếp tục là hành trình học tập với tốc độ rất nhanh cùng những trải nghiệm học tập tích cực cho tất cả học sinh và giáo viên trong trường. Tất cả mọi người đều hào hứng tham gia các hoạt động gần đây.

Chuyến thăm của Công ty TinkRworks là một trải nghiệm thực tế đối với những giáo viên và các em học sinh may mắn được tham dự hội thảo này. Những chuyên gia đến từ Chicago đã hướng dẫn cách làm thế nào để mã hoá và lắp ráp một con Robot. Một em học sinh đã ước ao giá như những người khách này ở lại lâu hơn!

Trong học phần này, các câu lạc bộ sau giờ học đã tập trung vào STEM. STEM là viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineer (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học). Chúng tôi sẽ lắng nghe và học hỏi nhiều hơn về STEM.

Tuần lễ đọc sách vừa qua đã đạt được thành công rực rỡ. Rất nhiều người gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và trưởng ban là cô Danielle với những hoạt động nổi bật, tập trung vào việc đọc sách trong tuần lễ này. Facebook và trang web của trường cũng thường xuyên đăng tải những trải nghiệm học tập tích cực cho tất cả những người tham gia vào Tuần lễ sách.

Quý Phụ huynh và các em học sinh đều dễ dàng nhận thấy sân chơi thể thao ngoài trời mới được hoàn thiện cho các em học sinh. Chúng ta hãy gửi lời cảm ơn đến Ban quản lý trường cho sự cải tiến tuyệt vời này.

Các lớp đang bắt đầu chuẩn bị cho buổi văn nghệ năm nay sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6. Chủ đề là “Ánh sáng, Máy quay, Diễn!” Thông tin chi tiết sẽ được gửi tới Quý Phụ huynh trong thời gian sắp tới.

**Mark Priddis – Hiệu trưởng**





Kính gửi Quý Phụ huynh,

Khi các em học sinh bước sang Học phần 3, các em có thể nhận thấy rằng mọi thứ dường như diễn ra nhanh hơn. Điều này có thể dẫn đến cảm giác căng thẳng hoặc lo lắng ở các em học sinh. Để tránh điều này xảy ra, xin Quý Phụ huynh hãy khuyến khích các em nghỉ ngơi nhiều và hoạt động thể chất thường xuyên.

Một vài lưu ý:

**Giám sát sân chơi**

Trong ngày học, các em học sinh được khuyến khích chơi tại sân trường (chơi bóng rổ, trò chơi ô vuông, bóng chày), Sân bóng (đá bóng) hoặc Sân chơi (leo, xích đu, vv). Ngoài ra, sau khi học xong, các em cũng có thể chơi ở sân trường. Tuy nhiên, các em sẽ không được phép chơi ở những khu vực này nếu như không có sự giám sát của các thầy cô. Xin Quý Phụ huynh hãy hiểu điều này là vì lý do an toàn và nhắc nhở con em của mình.

**Kỳ nghỉ**

Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn sẽ có một kỳ nghỉ sau khi kết thúc Học phần 3 từ thứ Tư 25 tháng 4 đến thứ Ba 01 tháng 5, trong đó bao gồm một số ngày nghỉ lễ theo quy định. Các em học sinh vẫn học bình thường trong ngày thứ Hai 23/04 và thứ Ba 24/04. Các em học sinh sẽ trở lại trường vào thứ Tư ngày 02/5.

**Kỳ thi**

Để các em học sinh có kế hoạch học tập hiệu quả, xin được lưu ý rằng kỳ thi Học kỳ 2 cho học sinh lớp 1-9 sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến ngày 01/6, trong khi các kỳ thi Cambridge dành cho các em học sinh khối THPT (IGCSE2, AS / A Levels) từ ngày 30/4 đến ngày 14/6 (vui lòng trao đổi với con em quý vị để biết thêm thông tin chi tiết). Vì bất kỳ lý do gì mà học sinh không thể dự thi đúng như lịch thì học sinh không thể thi trước mà chỉ có thể thi lại sau đó. Tuy nhiên, tổ chức Cambridge có những quy định nghiêm ngặt, sẽ không có cơ hội cho các em thi lại nếu như các em bỏ lỡ kỳ thi của mình. Vì vậy, Quý Phụ huynh vui lòng kiểm tra lại với giáo viên chủ nhiệm của con em mình lịch thi càng sớm càng tốt.

Nếu Quý Phụ huynh có thắc mắc gì, xin Quý vị vui lòng lên lịch hẹn với nhân viên trường để trao đổi thêm.

**Robert Madden – Phó hiệu trưởng**



"Ngày hội Hóa trang thành các nhân vật"





Kính gửi Quý Phụ huynh,

Trong bài viết trước tôi đã đề cập đến tất cả các em học sinh rằng tháng 2 là thời gian tuyệt vời để lên danh sách "Những việc cần phải làm", được xây dựng dựa trên kết quả học kỳ 1 mà các em đã đạt được. Điều này các em đã thực hiện chưa?

Hiện tại chúng ta đã sắp hoàn thành nửa Học kỳ 2 và Học phần cuối cùng của năm cũng sắp tới gần. Đây là thời điểm quan trọng để các em nhìn lại và đánh giá sự tiến bộ của mình dựa trên kết quả mà mình đã đạt được. Những mục trong danh sách 'Những việc cần phải làm' đã đạt được hay chưa và thêm vào những mục mới mà các em cần phấn đấu.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến bộ học tập của từng cá nhân sẽ giúp học sinh đạt được mục tiêu thích hợp cho Học phần cuối cùng của năm học này. Mục tiêu học tập của trường chúng tôi rất hỗ trợ việc này. Xin Quý Phụ huynh ghi nhận thành tích của các em học sinh và phần khởi vì tất cả những gì các em đã đạt được. Các em học sinh hãy dành thời gian để suy nghĩ về sự tiến bộ của chính mình, và đặt mục tiêu học tập cho Học phần tới. Chúng ta sẽ cùng nhau học tốt nhất.

**Thomas Annis**  
Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn).





Kính gửi Quý Phụ huynh,

Các em học sinh đã có khoảng thời gian tuyệt vời để kỷ niệm tháng đọc sách với nhiều hoạt động trong tuần đọc sách theo chủ đề. Nhưng niềm vui không chỉ dừng lại tại trường. Đọc sách ở nhà hằng ngày với con em Quý vị sẽ giúp các em nâng cao khả năng đọc ở trường và những khía cạnh khác trong cuộc sống của các em. Khi học sinh có cơ hội để đọc ở trường và ở nhà, điều này giúp các em trở nên ý thức hơn về thế giới xung quanh và phát triển niềm yêu thích đọc sách và học tập.

Dưới đây là một vài cách đọc sách mà Quý Phụ huynh có thể áp dụng ở nhà với con em của mình:

- Yêu cầu các em suy nghĩ xem câu chuyện là có thật hay hư cấu.
- Yêu cầu các em nhớ lại thứ tự các sự kiện trong câu chuyện
- Yêu cầu các em chỉ ra các tính năng văn bản như: tiêu đề, bảng mục lục, lời chú giải của các thuật ngữ, những từ được in đậm, hình ảnh, số trang và phụ đề.
- Yêu cầu các em tự kể lại câu chuyện.

#### Lindsay Stanford – Phụ trách Học vụ (Khối mẫu giáo)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chào mừng đến với Khối Mẫu giáo! Các em đã trải qua nhiều tuần học bận rộn sau kỳ nghỉ Tết dài khi trở lại lớp học tuân theo lịch trình và khám phá sách vở. Những tuần đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ luôn mệt mỏi và đầy thách thức đối với các em học sinh khối Mẫu giáo. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự tiến bộ của các em qua mỗi Học phần. Trong tháng 3, trọng tâm mà các em sẽ học là xác định các nhân vật và giọng đọc trong các cuốn sách. Chúng tôi cũng đã giới thiệu các phần của một cuốn sách: tiêu đề, tác giả cũng như các ví dụ minh họa, bìa, và các trang. Trong Tuần lễ Sách, các em đã tham quan các gian hàng sách thú vị, tự đặt dấu trang và nói về những cuốn sách yêu thích của mình. Dưới đây là một số gợi ý giúp các em cải thiện việc đọc ở nhà:

- Dành chút thời gian mỗi tuần xem xét các bảng chữ cái và chữ cái trên tường để các em dễ dàng nhận ra chúng. Tìm kiếm các chữ cái / từ trong sách và tập chỉ để viết câu nếu có thể.
- Cho các em thực hành viết tên của mình bắt đầu với chỉ một chữ cái hoa và tất cả các chữ cái viết thường còn lại.

**Lê Trang Nhung – Giáo viên Lớp K2 Hội Nhập**



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Bắt đầu Học phần 3 là thời gian rất bận rộn với các môn thể thao tại trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn, một số đội đang kết thúc mùa giải và một số đội mới chỉ bắt đầu. Đội tuyển bóng đá nam U14 kết thúc mùa giải bằng một giải đấu với sức nóng bùng phát tại trường Quốc tế Nam Sài Gòn. Các chàng trai đã có một mùa giải tuyệt vời, thể hiện tinh thần đồng đội xuất sắc và tình bạn thân thiết. Những cầu thủ có kinh nghiệm hơn trong đội thực sự đã giúp các cầu thủ mới rất nhiều.

Trường Quốc tế Singapore đã tổ chức giải vô địch bóng bàn U19 và một lần nữa đội bóng bàn của trường chúng ta đã giành chiến thắng, dẫn đầu bởi đội trưởng Derek. Trong giải vô địch U14, Derek đã giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu của mình, trở thành hạt giống số 1, khẳng định em là cầu thủ xuất sắc nhất môn bóng bàn của các trường Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự biến động ấn tượng, giải đấu đã kết thúc bằng một kết quả hoà giữa trường Quốc tế Singapore và trường Quốc tế Nam Sài Gòn, điều này có nghĩa là Derek (Đội trưởng trường Quốc tế Singapore phải có trận loại trực tiếp tranh chức vô địch với đội trưởng trường Quốc tế Nam Sài Gòn. Trước sự chứng kiến và theo dõi của đám đông hơn 50 người, đội trưởng rất bình tĩnh của chúng ta đã giành chiến thắng trong trận đấu với tỉ số 2-0, giành thêm một chiếc cúp vô địch khác về cho đội bóng bàn của trường chúng ta.



Giải đấu bóng bàn

#### Andrew Smith - Điều phối viên thể dục

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Hội đồng học sinh tự hào thông báo về sự kiện từ thiện hàng năm của trường vào ngày 30/3, Lễ hội Văn Hoá. Đây là sự kiện mà trường chúng ta tổ chức nhằm tìm hiểu và tán dương sự đa dạng của các nền văn hoá, trải nghiệm thức ăn, đồ uống và các hoạt động từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay sẽ có 13 nước đại diện. Quý Phụ huynh đừng bỏ lỡ buổi trình diễn ngoạn mục cùng với chương trình thời trang đầy màu sắc của chúng con.

Chúng con háo hức chào đón Quý Phụ huynh, Quý Thầy cô và toàn thể các bạn học sinh tham gia vào dịp đặc biệt này. Nếu Quý Phụ huynh quan tâm đến sự kiện này và muốn tham gia, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên trường để biết thêm thông tin chi tiết.

Hội đồng học sinh rất mong được đón tiếp Quý vị.

**Bảo Ngọc – Thành viên Hội đồng học sinh**



Địa Chỉ: Số 29, Đường số 3, Khu Dân Cư Trung Sơn, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Số ĐT: (84-8)5431 7477 Fax: (84-8)5431 7471  
Hộp Thư: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn